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 เริ่มประชุม     เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มาครบองคประชุมแลว 

(นางมณฑา  สมมาตย)  จํานวน ๑๗ ทาน   ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียน

เชิญคะ     

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  และทานผูมีเกียรติ 

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน กระผมมีความยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดทําหนาที่เปนประธานสภาฯ อีกครั้ง

หนึ่ง สําหรับการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒  

ประจําป ๒๕๖๒  วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหวังเปนอยางย่ิงวาสภา

จะไดรวมกันพิจารณาในเรื่อง  ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

และทองถิ่นตอไป  

  บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒    ประจําป  ๒๕๖๒   

ณ   บัดนี้     

     ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ     

-  เนื่องจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาติดภารกิจ ทาน

ไดทําหนังสือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร ใหรองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา นายระเดน  สะมะแอ  เปนผูดําเนินการแทนนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา  นะครับ       

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา  ไมมีครับ    

  ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ  เรื่อง  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (วาระ ๒ และวาระ ๓)  วาระท่ี ๒ ขอ

เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ รายงานผลการพิจารณา

รางขอบัญญัติ  เชิญครับ  

เลขานุการคณะกรรมการ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

แปรญัตติรางขอบัญญัติ กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง  ใน

ฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ขอรายงานการพิจารณา

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓   

ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ในคราวประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป  
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เลขานุการคณะกรรมการ  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติแปร

ญัตติรางขอบัญญัติ  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ และไดกําหนดระยะเวลาเสนอ 

คําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ เปนเวลา ๓ วัน คือ วันที่  ๒ – ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  นั้น  ปรากฏวาไมมผีูเสนอ

คําแปรญัตติ และเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติ ไดประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยมีนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.

ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา เปน ประธานกรรมการ ไดพิจารณารางขอบัญญัติ 

ตั้งแตตนจนจบ ทุกขอโดยละเอียด ผลการพิจารณาปรากฏวา ไมมีการแปรญัตติ 

ไมมีการแกไข จึงขอไดโปรดนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือ

พิจารณาตอไป  ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  การพิจารณาในวาระที่   ๒ ไมมีการแปรญัตติ  ไมการแกไขนะครับ 

เปนอันวาขั้นแปรญัตติเปนที่เรียบรอยแลวนะครับ ตอไป เปน วาระที่  ๓  ขั้นให

ความเห็นชอบครับ ผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่  ๓  เชิญเลขานุการสภาฯ นับ

องคประชุมครับ  องคประชุม ๑๗ ทาน ครับ   ถือวาครบองคประชุมครับ ผมจะ

ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  เห็นชอบ ๑๗ 

เสียงครับ  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  ไมเห็นชอบไมมี ครับ  งด

ออกเสียง ไมมีนะครับ   

 มติ ท่ีประชุม   มีมติ เปนเอกฉันท  เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เห็นชอบ ๑๗ เสียง ครับ         

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ   เชิญครับ เชิญทานมะรุสะดี ครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา  

ในฐานะที่ผมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ในที่ประชุมได

มีขอสังเกต ดังนี้  ประการแรกในท่ีประชุมไดมีการตั้งขอสังเกต โครงการมหกรรม

สีสันตโคมไฟเบตง จากทุกปที่เราไดจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับ เพราะวาโครงการนี้ก็

ถือวาเปนโครงการที่สําคัญโครงการหนึ่ง ในการที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวจากพ้ืนที่

ใกลเคียง และประเทศเพ่ือนบานนะครับ แตสิ่งที่ปรากฏก็คือวา โคมไฟที่เราจัดทุก

ปนั้น ซึ่งปที่ผานมาผมและเพ่ือนสมาชิกไดสังเกตวา ไฟที่ประดับในงานนั้น ถือวา 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  ยังไมโดดเดน ซึ่งพวกเราสวนใหญก็ไดไปรวมในกิจกรรมในครั้งนั้น โครงการนี้ก็จะ

จัดอีกไมก่ีวันขางหนา ผมอยากจะฝากวา มหกรรมโคมไฟนั้น สิ่งที่ประชาชนเขา

อยากจะเห็นก็คือ ตองมีไฟที่มันสวางเพียงพอ ใหสมกับชื่อมหกรรมโคมไฟนะครับ 

ขอฝากทานประธานดวยครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ เชิญทานเฉลิมพล ครับ  

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ

เมือง  ตองขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสกระผมข้ึนมาไดชี้แจงแสดงเหตุผล ก็

สืบเนื่องมาจากขออนุญาตดวยความเคารพนะครับ เมื่อสักครูเพ่ือนสมาชิกไดพูด

ถึงเรื่องงานโคมไฟเบตง เห็นตรงกันนะครับ ขอสังเกตที่ผมอยากจะเพิ่มเติม เห็น

เหมือนอยางกับที่ทานมะรุสะดี พูด ตรงกันทุกประการ แตเหตุผลที่ผมไดลุกข้ึน

มาแลว  ขออนุญาตที่จะชี้แจงแสดงเหตุผลในโอกาสนี้นั้น  บังเอิญวาปญหาของ

ที่เบตงนั้น ผมเองไดไปทราบมา นอกจากเราจะไปดูงานโคมไฟแลว ผมเองไดเดินดู

รอบ ๆ บริเวณงาน ไปกับคุณสัณฑนพ ขออนุญาตเปนสมาชิกสภาในพ้ืนที่ และวัน

นั้นก็ไดเจอทานเลขาฯ อามีน ขออนุญาตที่เอยนาม ทานก็ตามไปดูในรอบ ๆ ดู

ปญหาขอขัดของ ที่อยากจะนําเรียนทานประธาน ผานไปเพื่อทําความเขาใจครับ 

วาทําไมโคมไฟปที่ผานมานั้น ดูจะไมอึกทึกครึกโครม ดูจะไมสวางไสวเทาที่ควร 

เราพบปญหาตรงที่วากระแสไฟฟาที่จายเขาไปในงานนั้น ขัดของ บกพรอง และก็

ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย อันนั้น ก็หมายความวามันเปนภารกิจนอกเหนือจากองคการ

บริหารสวนจังหวัด ก็เลยขออนุญาตชี้แจงทานประธานผานไปยัง เพื่อเพื่อน

สมาชิกวา ถามวาไฟปญหาของการจายกระแสไฟมามีปญหา ทําใหไฟดับ ๆ ติด ๆ 

และในวันนั้นเอง เทาที่ไปฟงเขาบอกวา ถาโคมติดมากกวานี้ มันจะลากไมไหว 

และงานจะไปไมได อันนี้คือปญหาขอที่หนึ่ง ที่นําเรื่องนี้มาเพ่ือขยายผลใหกับ

เพ่ือนสมาชิกที่ทานมะรุสะดี แจงตอไปวาในกิจกรรมครั้งหนา ตองประสานในเรื่อง

กําลังไฟไวแตเนิ่น ๆ ตองดูปริมาณแต เนิ่น ๆ มันก็จะทําใหองคการบริหารสวน

จังหวัดของเรา ทํากิจกรรมไปดวยความลุลวงและสมบูรณ ในประเด็นนี้ ผมขอ

อนุญาตตอบวา อันนี้ไมไดตอบแทนฝายนะครับ แตวานี้ไดสัมผัสจริง ๆ เพราะวา

ผมไปเดินเลาะรั้วกับคุณสัณฑนพ แลวไปเจอทานเลขาฯ นะครับ ในประเด็นนี้ขอ

อนุญาตนําเรียนทานประธาน ผานไปยังทําความเขาใจ หวังวาผูจัดงานในครั้งหนา

จะไดเตรียมการในเรื่องนี้ดวย และอีกเรื่องหนึ่ง ที่อยากจะตั้งขอสังเกต เห็นพอง

กับทานมะรุสะดี เราควรที่จะตองใชกัลยาณมิตร  โดยเฉพาะการทองเที่ยว ใหเปน 
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กนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ การสื่อสาร เพ่ือใหสรางงานมันเปนที่รูจัก เปนที่ไดยิน เปนที่นิยมของพ่ีนองใน

พ้ืนที่ ขอบคุณในประเด็นนี้ครับผม ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา    ทานใดมีเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถาไมม ีเชิญทานรองนายก เชิญครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดรับมอบหมายจากทาน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทําหนาที่แทนทานนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ก็ตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติที่ ไดอภิปราย

เสนอแนะเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องงานโคมไฟเบตง ชี้ตนเหตุสาเหตุที่ไฟไม

สวาง เราก็รูสาเหตุอยูแลวครับ เนื่องจากวาไฟไมพอนะครับ มีปญหาตรงที่จายไฟ 

ซึ่งเปนเรื่องของการไฟฟา เพราะฉะนั้น เปนเรื่องที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาจะตองประสานงานกับทางไฟฟา เพื่อแกไขปญหานี้ตอไป ก็ตองขอขอบคุณ

เพ่ือนสมาชิกทั้งสองทาน ที่ไดอภิปรายและก็เสนอแนะนะครับ สําหรับวันนี้ผมเอง

ก็ตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ท่ีการประชุมสภาคราวที่แลว สมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ไดมี

มติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๓  และทางคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ไดประชุมพิจารณาราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  เปนที่เรียบรอยแลว 

ไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  

ตั้งแตตนจนจบ ทุกขอความโดยละเอียด อันนี้ทางฝายผูบริหารก็ตองขอขอบคุณ

เพ่ือนสมาชิกทุกทานนะครับ ที่ไดผานมติตาง ๆ ของผูบริหารดวยดีเสมอมา ทําให

การบริหารงานนั้น ขับเคลื่อนไดอยางรวดเร็ว ไดอยางถูกตอง เพราะเพ่ือนสมาชิก

ใหความรวมมือนะครับ เพราะฉะนั้น ในโอกาสนี้  ผมขอขอบคุณในนามของ

ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ ถาไมมี เนื่องในวันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๒  

เปนวันสําคัญของทางศาสนาอิสลาม ก็คือ วันฮารีรายออีดิลอัฎฮา ผมขอใชในวัน

สําคัญแหงนี้ และเปนวันสําคัญวันนี้ที่เราไดพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณ 

เพ่ือใหเกิดประโยชนใหกับพี่นองชาวจังหวัดยะลาและเพ่ือพี่นองประชาชน และก็

ขออวยพรใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทุกทาน หัวหนา

สวน  ผูบริหาร  ทานปลัด  และทุกทาน ใน อบจ.ยะลา ในนามขององคอัลเลาะห 

ซูฮาตาลา ดลบันดาลใหพวกเรามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ และก็ประสบผลสําเร็จ 

มีความเจริญกาวหนา  แลวปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของพ่ีนองประชาชนใน 
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